

ปริญ เตชะมวลไวยวิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สวัสดีปีใหม่ครับ ปี 2560 เป็นปีที่ ก.ล.ต. ครบรอบ 25 ปี และเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ก.ล.ต. จัดงาน SEC Conference 2017 ซึ่งเป็นงานสำคัญงานแรกของปีที่ ก.ล.ต. จัดขึ้นเพื่อการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2560 – 2562) กับทุกภาคส่วนในตลาดทุน ซึ่งเป็นแผนที่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็น เพราะจะเป็นแผนขับเคลื่อนตลาดทุนไทยที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันทำ โดย ก.ล.ต. เน้น 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดทุน 2) การส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่น่าสนใจสำหรับกิจการในประเทศและภูมิภาค 3) สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้สถาบันการเงินและกิจการเสนอสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นที่ตั้ง และ 4) พัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนสามารถเป็นพลังสำคัญในตลาดทุน

งานครั้งนี้เราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานในหลายส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การดาวน์โหลดเอกสารทางสมาร์ทโฟนและไอแพด เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำโพลและตั้งคำถามระหว่างฟังการบรรยายครับ ซึ่งผู้ร่วมงานทั้งภาคเข้าและภาคบ่ายต่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยช่วงเช้าเป็นผู้ฟังกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง ขณะที่ช่วงบ่ายเป็นกลุ่มผู้ออกและเสนอขายตราสารในตลาดทุน

สำหรับคำถามโพลในภาคเช้า ก.ล.ต. ได้สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าฟังเกี่ยวกับฟินเทค โดยข้อแรกถามความคิดเห็นว่าฟินเทคจะเข้ามามีผลกระทบต่อธุรกิจส่วนใดในตลาดทุนมากที่สุด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเห็นว่า จะกระทบกับด้านระบบซื้อขายและระบบชำระราคา (trading and settlement) มากที่สุด ในขณะที่รองลงไปคือธุรกิจด้านวิจัยและการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน ตามลำดับ

ส่วนอีกข้อถามถึงแนวโน้มการนำฟินเทคมาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งกว่าครึ่งบอกว่า จะใช้วิธีเข้าเป็นหุ้นส่วนและทำธุรกิจร่วมกับฟินเทค ในขณะที่รองลงไปคือจะพัฒนาฟินเทคขึ้นมาเอง ส่วนจำนวนผู้ที่ตอบว่าไม่คิดเรื่องฟินเทคเลยแทบจะไม่มี

ส่วนช่วงบ่ายเป็นผู้ฟังกลุ่มผู้ออกและเสนอขายตราสารในตลาดทุน กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก็มีการทำโพลเช่นกัน เน้นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทคณะกรรมการบริษัท โดยถามว่า

คณะกรรมการบริษัทของท่านมีบทบาทอย่างไร กว่าครึ่งตอบว่า บอร์ดของบริษัทตนเป็นบอร์ดที่มีความเป็น  
คู่คิดร่วมกับฝ่ายบริหาร และมีเพียง 1% เท่านั้นที่บอกว่าบอร์ดไม่ค่อยมีบทบาท

ในงานยังมีการร่วมให้ความเห็นจากผู้ร่วมงานที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. อย่างยิ่ง อาทิ  
ภาคเอกชนอยากเห็นความร่วมมือของ regulators หลักทั้ง ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  
เรื่องการสนับสนุนฟินเทค ซึ่งคงจะเป็นการดีมาก หากมีหน่วยงานหลักแห่งเดียวรับเรื่องและช่วยประสานงาน  
ต่อระหว่างกันเอง การสนับสนุนให้ตลาดทุนมีการใช้ infrastructure กลางซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ เช่น เรื่อง  
การทำ KYC (know your client) ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ การทำ suitability ของ บลจ. ซึ่งจะช่วย  
อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วยหากต้องการเปิดบัญชีกองทุนร่วมกับผู้ขายรายอื่นเพิ่ม รวมถึงการให้  
ข้อสังเกตที่น่าสนใจมากกว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต. จะเน้นบอกผู้ลงทุนว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งสิ่งที่ควรเน้นคู่ไป  
ด้วยก็คือการไม่ลงทุนก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกัน

ขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างรวบรวมคำถามคำตอบทั้งหมดเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และในโอกาสที่  
ก.ล.ต. ครบรอบการจัดตั้ง 25 ปี ยังมีกิจกรรมและงานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง  
ขอให้ติดตามกันผ่านเว็บไซต์เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้เหมือนเคยที่ โทร. 1207 ทุกวัน  
ทำการครับ

ผมเชื่อว่าปี 2560 จะเป็นอีกปีที่จะทดสอบความพร้อมของพวกเราตลาดทุนในการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล  
เพราะเทคโนโลยีมีข้อดีที่พร้อมจะยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโลกอย่างง่ายดาย  
แต่เทคโนโลยีย่อมมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อม  
รองรับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งผมหวังว่า เราจะร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยแผนยุทธศาสตร์ที่  
วางไว้ร่วมกัน ไม่ใช่เพื่อภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง แต่เพื่อตลาดทุนไทยที่เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทาง  
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

\*\*\*\*\*